

# Hallstar เปิดศูนย์วิจัยแห่งใหม่ที่เมืองซูโจว ประเทศจีน เพื่อผลักดันความก้าวหน้าด้านนวัตกรรมสารเคมีพิเศษ



ซิดาโก-(บิลิเนส 18) -18 ส.ค. 2558

- ศูนย์การดำเนินงานอันทันสมัยแสดงให้เห็นถึงก้าวกระโดดครั้งใหญ่ในด้านการวิจัยของฮอลล์สตาร์
- ศูนย์ดำเนินการแห่งใหม่จะช่วยให้ฮอลล์สตาร์สามารถคาดการณ์ความต้องการของลูกค้า ตลอดจนความต้องการในตลาดความงามและการดูแลตัวเอง รวมทั้งตลาดอุตสาหกรรม
- สถานที่ตั้งของศูนย์วิจัยแห่งนี้จะเปิดทางให้ลูกค้าในเอเชียแปซิฟิกได้รับบริการสนับสนุนด้านผลิตภัณฑ์อย่างทันเวลาและตรงตามความต้องการ

ฮอลล์สตาร์ (Hallstar) บริษัทเคมีชนิดพิเศษชั้นนำระดับโลกซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ในซิดาโก ประกาศเปิดศูนย์การดำเนินงานที่ทันสมัยแห่งใหม่อย่างเป็นทางการในเมืองซูโจว ประเทศจีน ในชื่อบริษัท ฮอลล์สตาร์ นิว แมททีเรียล แอนด์ เทคโนโลยี (ซูโจว) จำกัด (Hallstar New Material Science & Technology (Suzhou) Company Ltd) ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นศูนย์วิจัยและพัฒนา (R&D) และศูนย์กลางสำหรับบริการสนับสนุนทางเทคนิคในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยในขนาดอันใกล้นี้ งานขาย บริการ และการสนับสนุนด้านโลจิสติกส์จะดำเนินการจากศูนย์แห่งนี้ด้วยเช่นกัน

“การลงทุนครั้งใหญ่ของฮอลล์สตาร์ในศูนย์แห่งนี้จะก่อให้เกิดระบบนิเวศทางนวัตกรรมที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของเรา ศูนย์การดำเนินงานแห่งนี้ รวมถึงศูนย์เทคโนโลยีขนาดใหญ่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง มีทำเลที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่ใกล้ชิดกับลูกค้าของเรา รวมทั้งยังเข้าถึงความก้าวหน้าล่าสุดทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของภูมิภาค” จอห์น พาร์ ประธานกรรมการ ประธาน และซีอีโอของฮอลล์สตาร์ กล่าว

บริษัท ฮอลล์สตาร์ นิว แมททีเรียล แอนด์ เทคโนโลยี (ซูโจว) จำกัด จะดำเนินการวิจัยขั้นสูงเพื่อรองรับสองตลาดหลักๆด้วยกัน โดยขอขยายงานวิจัยในส่วนของการดูแลตัวเอง จะประกอบไปด้วยการปกป้องผิวจากแสงแดด การชะลอวัยและลดเลือนริ้วรอย การทำให้ผิวขาว และส่วนผสมใหม่ๆ ที่เลียนแบบการทำงานอย่างเป็นธรรมชาติของผิวหนัง ในส่วนของตลาดสารเติมแต่งเพื่อการใช้งานในภาคอุตสาหกรรมนั้น จะรวมไปถึงการเติมสาร

พลาสติกไซเบอร์ในโพลีเมอร์ การปรับปรุงพื้นผิว และการปรับปรุงกระบวนการ ขณะทำงานส่วนสำคัญซึ่งจะดำเนินการที่ศูนย์แห่งนี้จะเป็นงานเกี่ยวกับการใช้สารเคมีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและนำกลับมาใช้ใหม่ได้

ฮอลล์สตาร์เติบโตอย่างต่อเนื่องทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งบริษัทคาดว่าศูนย์ดำเนินการแห่งใหม่จะช่วยเสริมสร้างสถานะของบริษัทในตลาดแห่งนี้ให้แข็งแกร่งขึ้น และช่วยให้บริษัทสามารถให้บริการในภูมิภาคได้ดีขึ้น การปรับให้เข้ากับท้องถิ่นและการขยายขีดความสามารถด้านการวิจัยของฮอลล์สตาร์ นับเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของความมุ่งมั่นในการดำเนินกลยุทธ์การเติบโตระดับโลกของบริษัท

เกี่ยวกับฮอลล์สตาร์

ฮอลล์สตาร์ เป็นบริษัทเคมีชนิดพิเศษชั้นนำระดับโลก บริษัทใช้แนวทางความร่วมมือในทุกงานที่ทำ ด้วยการให้การสนับสนุนทางเทคนิค ความเชี่ยวชาญด้านเคมี และความรู้ในอุตสาหกรรม ที่ช่วยให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุดจากผลิตภัณฑ์ของตนเอง ตั้งแต่แนวคิดไปจนถึงการผลิตชุดแรก สามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่ [www.hallstar.com](http://www.hallstar.com)

รับชมข่าวต้นฉบับบนเว็บไซต์ [businesswire.com](http://businesswire.com) ได้ที่

<http://www.businesswire.com/news/home/20150817005629/en/>

ติดต่อ:

Hallstar

Maddi Hiatt, 312-554-7470